

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN TRIỆU SON**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-VHTT  
V/v triển khai thực hiện Văn bản số  
807/BVHTTDL ngày 12/3/2022 của  
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2022

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã Thọ Phú.

Thực hiện Công văn số 3685/UBND-VX ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc giao triển khai thực hiện Văn bản số 807/BVHTTDL-VP ngày 12/3/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, nội dung: *Đề nghị quan tâm quy hoạch, trùng tu, tôn tạo lại Khu Di tích lịch sử - văn hóa và lăng mộ Lê Thị Hiến.*

Tại kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; UBND huyện Triệu Sơn có ý kiến nội dung cụ thể như sau:

Huyện Triệu Sơn có 30 di tích được xếp hạng, trong đó 26 di tích cấp tỉnh và 4 di tích cấp Quốc gia. Trong những năm qua được sự quan tâm và tạo điều kiện của các sở, ngành cấp tỉnh; đặc biệt là Sở VHTTDL Thanh Hóa và sự ủng hộ của nhân dân trong vùng và du khách thập phương các di tích trên địa bàn huyện thường xuyên được tu bổ tôn tạo ngày càng khang trang, các nguồn thu từ hoạt động lễ hội đã đóng góp đáng kể vào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện... Tuy nhiên vẫn còn một số di tích đã xuống cấp nhưng chưa có nguồn để trùng tu tôn tạo.

Năm 2021 cử tri xã Thọ Phú huyện Triệu Sơn có ý kiến đề xuất:

*"Khu di tích lịch sử văn hóa Lê thị Hiến được công nhận di tích cấp quốc gia năm 2013. Thời gian gần 500 từ khi xây dựng đến nay nhiều hạng mục trong di tích đã xuống cấp nghiêm trọng, đề nghị các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, tôn tạo".*

Năm 2018, huyện Triệu Sơn được tỉnh hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo 04 di tích (Quyết định 3852/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt hỗ trợ kinh phí tu bổ, chống xuống cấp các di tích trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2018 gồm:

- Đình Tam Lạc, xã Xuân Thọ
- Chùa Hòa Long, xã Tiên Nông
- Bia và lăng mộ Lê Thị Hiến, xã Thọ Phú
- Nhà thờ Quận Công Lê Thân xã Tân Ninh (nay là thị trấn Nưa)

Riêng đối với di tích "Bia và lăng mộ Lê Thị Hiến", xã Thọ Phú được tỉnh hỗ trợ 400 triệu đồng chống xuống cấp, nhưng địa phương đề xuất xây dựng nhà sắp lễ (Tổng đầu tư: 1.044.402.000đ, trong đó NS tỉnh hỗ trợ: 400.000.000đ, còn lại là NS

xã và xã hội hóa), kinh phí chống xuống cấp các hạng mục công trình tại di tích xã chịu trách nhiệm huy động các nguồn vốn để thực hiện.

Do nguồn ngân sách nhà nước các cấp hạn hẹp, số lượng di tích trên địa bàn tỉnh nói chung và huyện Triệu Sơn nhiều, nhu cầu đầu tư tôn tạo, tu bổ lớn. Vì vậy, tỉnh phải phân kỳ giai đoạn hỗ trợ cho các di tích trọng điểm; đặc biệt là di tích lịch sử cách mạng. Do đó, đề nghị chính quyền địa phương xã Thọ Phú, BQL di tích Lê Thị Hiến và dòng họ kêu gọi con em, nhà hảo tâm, tăng cường công tác xã hội hóa, huy động tối đa các nguồn lực để tu bổ, tôn tạo các hạng mục, nhằm phát huy giá trị của di tích (đề nghị thông báo cho cử tri biết). Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn yêu cầu UBND xã Thọ Phú căn cứ Nghị định số 166/2018/NĐ-CP ngày 25/12/2018 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- Lưu VT, VHTT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Quang Trung**